

Một dự án của các cơ quan đồng lãnh đạo

**Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh
Nebraska**

**Phòng Giáo dục
Nebraska**

P.O. Box 94987
Lincoln, NE 68509-4987
402-471-2471



Nebraska CHILDFIND

1.888.806.6287

<http://edn.ne.gov>

MỌI NỖ LỰC CỦA CHILDFIND ĐỀU ĐƯỢC TÀI TRỢ THÔNG QUA IDEA PHẦN C
KHOẢN TÀI TRỢ #H181A220033

Đã sửa đổi vào tháng 9 năm 2022

Quý vị có đang
Quan tâm đến
Sức khỏe hoặc
sự Phát triển
của Trẻ?



Hệ thống dịch vụ Can thiệp Sớm
của Nebraska dành cho trẻ sơ
sinh và trẻ mới biết đi bị khuyết
tật và gia đình các em

Quý vị có đang lo lắng về sự phát triển của trẻ?

Hầu hết các bậc cha mẹ đôi khi đều thắc mắc liệu con mình có đang lớn lên và phát triển như những đứa trẻ khác cùng tuổi hay không. Mỗi đứa trẻ phát triển theo cách riêng của mình.

Babies Can't Wait.

Nếu tốc độ tăng trưởng hoặc học tập của trẻ chậm hơn so với những đứa trẻ khác cùng tuổi, tốt nhất quý vị nên kiểm tra càng sớm càng tốt. Điều tương tự cũng đúng nếu một đứa trẻ có một tình trạng sức khỏe có thể kéo dài. Nhiều đứa trẻ không "lớn" hết vấn đề đó. Trẻ có thể cần các dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng bổ sung để sống một cuộc sống khỏe mạnh và thành công.

Mọi đứa trẻ phát triển với tốc độ khác nhau.

Dưới đây là một số chỉ dẫn để xem con của quý vị đang phát triển như thế nào:

0-1 Tuổi

- ✓ Đến bốn tháng tuổi trẻ biết tự nhấc đầu
- ✓ Đến sáu tháng tuổi trẻ biết lấy đồ vật
- ✓ Đến sáu tháng tuổi trẻ biết phản ứng với âm thanh từ
- ✓ Đến chín tháng tuổi trẻ biết tạo ra một số âm thanh giống với những âm thanh mà người khác tạo ra
- ✓ Đến 12 tháng tuổi trẻ biết sử dụng đồ đạc để tự mình đứng lên.

1-2 Tuổi

- ✓ Đến 18 tháng tuổi trẻ biết giang tay và chân khi được mặc quần áo
- ✓ Đến 18 tháng tuổi trẻ biết chỉ vào các đồ vật mà trẻ muốn
- ✓ Đến 18 tháng tuổi trẻ biết đi mà không cần sự giúp đỡ
- ✓ Đến 18 tháng tuổi trẻ biết nói hai từ
- ✓ Đến hai tuổi trẻ biết uống nước từ cốc
- ✓ Đến 2 tuổi trẻ biết chỉ vào bộ phận cơ thể (mắt, mũi) khi được hỏi

2-3 Tuổi

- ✓ Đến 3 tuổi trẻ nói được câu có 2-3 từ
- ✓ Đến 3 tuổi trẻ biết đi lên đi xuống cầu thang mà không cần trợ giúp
- ✓ Đến 3 tuổi trẻ biết chơi với người lớn
- ✓ Đến 3 tuổi trẻ biết tự cởi quần áo
- ✓ Đến 3 tuổi trẻ biết đặt câu hỏi
- ✓ Đến 3 tuổi trẻ có thể nói để người ngoài hiểu được hầu hết các từ trẻ nói ra

Mạng lưới Phát triển Sớm có thể giúp đỡ như thế nào?

Early Development Network (Mạng lưới Phát triển Sớm, EDN) cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ được thiết kế dựa trên nhu cầu của trẻ từ sơ sinh đến ba tuổi và gia đình các em với niềm tin rằng cha mẹ biết điều gì là tốt nhất cho gia đình mình. Các dịch vụ này được thiết kế để hành động theo những gì gia đình cho là quan trọng đối với con và gia đình của họ. EDN có đội ngũ nhân viên thân thiện, luôn hỗ trợ, lắng nghe và tôn trọng các gia đình. EDN cũng có thể kết nối các gia đình với những gia đình khác có trải nghiệm tương tự.

Mục tiêu của Mạng lưới Phát triển Sớm là cung cấp các dịch vụ phối hợp cho các gia đình Nebraska một cách thuận tiện nhất có thể. Chương trình giúp các gia đình hiểu được tình trạng khuyết tật của con mình và hỗ trợ giải quyết các tình huống cản trở sự phát triển của trẻ. Các gia đình có thể chọn một dịch vụ cụ thể hoặc tất cả các dịch vụ. Các gia đình cũng có thể từ chối dịch vụ bất cứ lúc nào.

Làm cách nào để biết một đứa trẻ có đủ điều kiện hay không?

Mạng lưới Phát triển Sớm phục vụ trẻ em từ sơ sinh đến ba tuổi và gia đình của các em. Trẻ sẽ đủ điều kiện nhận các dịch vụ của Mạng lưới Phát triển Sớm nếu trẻ không phát triển bình thường, hoặc được chẩn đoán mắc một tình trạng sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Việc xác định sự chậm trễ hoặc khuyết tật như thế thường liên đới đến cả gia đình và một nhóm chuyên gia. Để tìm hiểu thêm, vui lòng gọi tới:

Nebraska CHILDFIND tại 1-888-806-6287



| Điều gì sẽ xảy ra sau đó?

Việc giới thiệu có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai quan tâm đến sự phát triển của trẻ (ví dụ: thành viên gia đình, người cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, bác sĩ, nhân viên xã hội, hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác). Cuộc gọi sẽ được chuyển đến Điều phối viên Dịch vụ, người này sẽ liên hệ với gia đình trong vòng bảy ngày để xác định xem họ có quan tâm đến các dịch vụ của Mạng lưới Phát triển Sớm hay không.

Với sự cho phép của gia đình, Điều phối viên Dịch vụ sẽ sắp xếp một buổi đánh giá với học khu địa phương để xác định các nhu cầu riêng của trẻ và khả năng hội đủ điều kiện của trẻ. Điều phối viên Dịch vụ có thể liên kết gia đình với các nguồn lực cộng đồng trước khi đánh giá nếu cần. Nếu đưa trẻ đủ điều kiện, Điều phối viên Dịch vụ sẽ xác định những người khác có thể tham gia vào một nhóm để giúp gia đình phát triển Individualized Family Service Plan (Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân hóa, IFSP), trong đó đặt ra các mục tiêu cho đứa trẻ và gia đình, đồng thời xác định các hoạt động và dịch vụ cần thiết để đạt được những mục tiêu đó. IFSP sẽ được hoàn thành trong vòng 45 ngày để gia đình có thể tiếp cận các dịch vụ của Mạng lưới Phát triển Sớm càng nhanh càng tốt.



Tại sao Điều phối viên Dịch vụ lại quan trọng?

Vì các gia đình có trẻ khuyết tật thường cần nhiều dịch vụ khác nhau nên Điều phối viên Dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong việc làm việc với các cơ quan cung cấp các dịch vụ này để đảm bảo trẻ và gia đình nhận được sự trợ giúp mà họ cần. Điều phối viên Dịch vụ cũng thông báo cho các gia đình về các dịch vụ hiện có trong cộng đồng, đảm bảo các dịch vụ được cung cấp suôn sẻ và phù hợp, đồng thời thông báo cho các gia đình về các nhóm vận động và hỗ trợ.

Các gia đình có quyền nhận được sự giúp đỡ từ Điều phối viên Dịch vụ cho đến thời điểm đánh giá, và sau khi đánh giá nếu đứa trẻ được xác minh là bị khuyết tật.

Những dịch vụ nào được cung cấp?

Mạng lưới Phát triển Sớm cung cấp các dịch vụ lấy gia đình làm trọng tâm, dựa trên nhu cầu đặc biệt của từng trẻ và gia đình. Các dịch vụ có thể được cung cấp cho trẻ em và gia đình bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Điều phối dịch vụ

Trị liệu nói/ngôn ngữ

Vật lý trị liệu

Liệu pháp nghề nghiệp

Dịch vụ tâm lý học

Thiết bị & dịch vụ công nghệ hỗ trợ

Vận tải

Thính học

Dịch vụ thị lực

Dịch vụ dinh dưỡng

Đào tạo cho gia đình

Các dịch vụ khác có thể được cung cấp dựa trên nhu cầu và khả năng hội đủ điều kiện của trẻ và gia đình.

Kết nối Phụ huynh PTI

Nhiều bậc cha mẹ có con được xác định là khuyết tật thấy rằng họ đánh giá cao cơ hội được nói chuyện với các bậc cha mẹ khác, những người đã “cùng cảnh ngộ” và có thể giúp gia đình mình thích nghi với những thách thức mới mà họ đang phải đối mặt. Thông qua PTI Nebraska (Parent Training & Information for Families with Children with Disabilities, Đào tạo và Thông tin dành cho Phụ huynh đối với Gia đình có Trẻ em Khuyết tật), các gia đình hoặc nhân viên có kinh nghiệm sẽ hỗ trợ trực tiếp và trả lời các câu hỏi cũng như kết nối các gia đình với các nguồn lực hoặc cơ quan cụ thể trong cộng đồng. Quý vị có thể liên hệ với PTI Nebraska theo số **1-866-991-6713**.



Điều gì xảy ra sau khi một đứa trẻ lên ba?

Các gia đình có thể tiếp tục tham gia hệ thống Mạng lưới Phát triển Sớm cho đến ngày 31 tháng 8 sau sinh nhật thứ ba của con họ nếu họ chọn. Sau thời gian đó, các dịch vụ giáo dục được học khu cung cấp dựa trên các nhu cầu được xác định trong Individual Education Plan (Kế hoạch Giáo dục Cá nhân, IEP). Nếu một đứa trẻ/gia đình vẫn cần các loại dịch vụ khác, Điều phối viên Dịch vụ có thể kết nối gia đình đó với các chương trình khác của Hệ thống Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cũng như các cơ quan cộng đồng khác trước khi gia đình đó rời khỏi hệ thống Mạng lưới Phát triển Sớm.

Các thành viên của cộng đồng có thể giúp đỡ thế nào?

Hãy nhớ rằng – trẻ sơ sinh không thể chờ đợi sự giúp đỡ mà chúng cần! Có hơn 2.000 trẻ em ở Nebraska từ sơ sinh đến ba tuổi được phục vụ thông qua Mạng lưới Phát triển Sớm. Tuy nhiên, một số trẻ em đủ điều kiện vẫn chưa được xác định. Quý vị có thể trở thành một phần của nỗ lực cơ sở giúp xác định những đứa trẻ này và giúp các bậc phụ huynh và cộng đồng nhận biết được sự trợ giúp qua Mạng lưới Phát triển Sớm.



Có rất nhiều cách để giúp đỡ:

- ✓ Ông bà, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, bác sĩ, nhân viên xã hội hoặc hàng xóm có biết một đứa trẻ sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ này có thể giới thiệu cho Nebraska CHILDFIND sau khi nhận được sự cho phép của gia đình.
- ✓ Bằng cách phổ biến tập sách này và các tài liệu thông tin khác về Mạng lưới Phát triển Sớm trong cộng đồng.
- ✓ Bằng cách mời nhân viên của Mạng lưới Phát triển Sớm cung cấp thông tin và hỗ trợ kỹ thuật về các dịch vụ cho phụ huynh, nhà cung cấp dịch vụ, trường học và các nhà lãnh đạo cộng đồng.

Để giới thiệu, lấy các bản sao của tập sách này hoặc các tài liệu khác của Mạng lưới Phát triển Sớm, hoặc để thảo luận với người khác về Mạng lưới Phát triển Sớm, xin vui lòng liên hệ:

Nebraska CHILDFIND tại 1-888-806-6287

Cơ quan Đồng lãnh đạo

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Nebraska

P.O. Box 95044

Lincoln, NE 68509-5044

402-471-9310

Phòng Giáo dục Nebraska

P.O. Box 94987

Lincoln, NE 68509-4987

402-471-2471

Mạng lưới Phát triển Sớm là một nỗ lực hợp tác được chia sẻ bởi các cơ quan đồng lãnh đạo, Nebraska Department of Health and Human Services (Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Nebraska, DHHS) và Nebraska và Nebraska Department of Education (Phòng Giáo dục Nebraska, NDE). Nhóm Lập Kế hoạch theo Khu vực trên toàn Tiểu bang chịu trách nhiệm hỗ trợ lập kế hoạch và triển khai Mạng lưới Phát triển Sớm ở mỗi cộng đồng hoặc khu vực địa phương.

Để biết thêm thông tin về Mạng lưới Phát triển Sớm, bao gồm thông tin chi tiết về quyền của trẻ em và gia đình tham gia các dịch vụ, vui lòng truy cập trang web của Mạng lưới Phát triển Sớm tại: <http://edn.ne.gov>.

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu bản in bằng cách gọi đến **Nebraska CHILDFIND** theo số **1-888-806-6287**.

Để biết thông tin về chương trình địa phương của quý vị, hoặc để giới thiệu tại địa phương, vui lòng gọi tới: